

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin Quản lý hành chính xử lý hồ sơ trên môi trường mạng lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; trong quản lý trường học, quản lý học sinh ở cơ sở giáo dục phổ thông theo Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Dầu Một về triển khai thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 12/08/2020 của BCH Đảng bộ Thành phố Thủ Dầu Một lần thứ XII về xây dựng và phát triển thành phố Thủ Dầu Một theo hướng đô thị thông minh, giai đoạn 2020-2025 và các năm tiếp theo

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025;

Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Dầu Một về triển khai thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 12/08/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Thủ Dầu Một lần thứ XII về xây dựng và phát triển thành phố Thủ Dầu Một theo hướng đô thị thông minh, giai đoạn 2020-2025 và các năm tiếp theo;

Thực hiện Kế hoạch số 174/KH-PGDĐT ngày 25/2/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố về thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 12/8/2020 của Thành ủy Thủ Dầu Một về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thủ Dầu Một lần thứ XII về xây dựng và phát triển thành phố Thủ Dầu Một theo hướng đô thị thông minh, giai đoạn 2020-2025 và các năm tiếp theo;

Căn cứ Công văn 1363/UBND-VP ngày 09/6/2021 của UBND thành phố Thủ Dầu Một về việc triển khai thực hiện các kế hoạch về xây dựng và phát triển thành phố Thủ Dầu Một theo hướng đô thị thông minh năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo.

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Kế hoạch thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong Quản lý hành chính xử lý hồ sơ trên môi trường mạng lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; trong quản lý trường học, quản lý học sinh ở cơ sở giáo dục phổ thông theo Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban

nhân dân Thành phố Thủ Dầu Một về triển khai thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 12/08/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Thủ Dầu Một lần thứ XII về xây dựng và phát triển thành phố Thủ Dầu Một theo hướng đô thị thông minh, giai đoạn 2020-2025 và các năm tiếp theo như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, giải pháp được xác định trong Chương trình số 04-CTr/TU ngày 12/08/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Thủ Dầu Một lần thứ XII về xây dựng và phát triển thành phố Thủ Dầu Một theo hướng đô thị thông minh, giai đoạn 2020-2025 và các năm tiếp theo; kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Dầu Một về triển khai thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 12/08/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Thủ Dầu Một lần thứ XII về xây dựng và phát triển thành phố Thủ Dầu Một theo hướng đô thị thông minh, giai đoạn 2020-2025 và các năm tiếp theo; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đã đề ra.

- Có sự kế thừa, phát huy và nâng cao những kết quả đạt được trong việc triển khai ứng dụng Ứng dụng công nghệ thông tin của Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố.

- Tăng cường việc giảng dạy, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục được thực hiện qua mạng theo phương thức học tập kết hợp và từng bước triển khai thực hiện tổ chức các cuộc họp bằng hình thức trực tuyến.

- Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin ở cơ quan Phòng GDĐT thành phố và cơ sở giáo dục. Tổ chức xây dựng và triển khai hệ thống thông tin quản lý toàn ngành giáo dục thành phố đáp ứng yêu cầu kết nối, liên thông tích hợp, chia sẻ thông tin đối với các hệ thống thông tin từ Phòng GDĐT lên cấp trên (Sở GDĐT, Bộ GDĐT) và đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

- Tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung toàn ngành GDĐT thành phố; Phòng GDĐT thành phố và 100% cơ sở giáo dục thực hiện quản lý hành chính xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; từng bước xây dựng phòng họp trực tuyến kết nối Phòng GDĐT thành phố với Sở GDĐT và các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

- Phần đầu 100% cơ sở giáo dục phổ thông ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường, quản lý học sinh (trong đó có 100% trường học Tiểu học, THCS sử dụng sổ liên lạc điện tử).

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền về xây dựng thành phố thông minh

- Tuyên truyền những kết quả đạt được của Thành phố Thủ Dầu Một trong việc xây dựng thành phố thông minh từ năm 2018 đến nay, những quan điểm, mục tiêu, giải pháp được xác định trong Chương trình số 04-CTr/TU ngày 12/08/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Thủ Dầu Một lần thứ XII về xây dựng và phát triển thành phố Thủ Dầu Một theo hướng đô thị thông minh, giai đoạn 2020-2025 và các năm tiếp theo.

- Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho đội ngũ công chức, viên chức về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, để việc ứng dụng công nghệ thông tin trở thành động lực đổi mới về quản lý, nội dung, phương pháp dạy - học, kiểm tra đánh giá và nghiên cứu khoa học, về sự cần thiết và lợi ích của việc xây dựng đô thị thông minh trong giai đoạn hiện nay.

2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính xử lý hồ sơ trên môi trường mạng lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

- Triển khai mở rộng cung cấp chữ ký số, hệ thống quản lý văn bản, cho các cơ sở giáo dục công lập, tăng cường sử dụng và thực hiện chức năng quản lý, chỉ đạo, điều hành qua mạng. 100% văn bản thông thường sử dụng chữ ký số và 100% các văn bản trao đổi giữa các đơn vị dưới dạng điện tử.

- Triển khai mở rộng cung cấp hệ thống email ngành theo tên miền chính ...@tptdm.edu.vn cho các đơn vị trường ngoài công lập/NT-LMG; 100% các văn bản trao đổi qua hệ thống email.

- Triển khai nâng cấp hệ thống cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ <https://tptdm.edu.vn> và các trang website đơn vị trực thuộc theo Thông tư số 37/2020/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trường học, quản lý học sinh ở cơ sở giáo dục phổ thông

- Triển khai đồng bộ liên thông hệ thống quản lý trường học <https://emis.misa.vn/> (<https://qlth.misa.vn/>) các phân hệ quản lý học sinh, quản lý thư viện số, quản lý thiết bị, quản lý lương, quản lý khoản thu, tuyển sinh đầu cấp và các phân hệ mở rộng ở cơ sở giáo dục phổ thông.

- Triển khai xây dựng kho học liệu số, bài giảng e-learning trong toàn ngành.

- Triển khai hình thức thanh toán các khoản phí theo phương thức không dùng tiền mặt qua mã QR trong ứng dụng sisap, qua internet banking của ngân hàng BIDV, VCB đối soát qua phần mềm quản lý khoản thu trong toàn ngành

- Triển khai phòng họp trực tuyến tại Phòng GDĐT kết nối phòng họp Sở GDĐT, Bộ GDĐT và các cơ sở giáo dục trực thuộc.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm triển khai, phối hợp thực hiện kế hoạch này. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện về Phòng GDĐT thành phố thông qua bộ phận Tổ chức cán bộ.

- Phòng GDĐT thành phố báo cáo cho Ủy ban nhân dân thành phố và Thành uỷ về kết quả thực hiện.

(Đính kèm phụ lục lộ trình thực hiện các giai đoạn 2021-2025 thuộc Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo trong Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một)

Trên đây là kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Dầu Một về triển khai thực hiện Chương trình số 04-CTr/Tu ngày 12/08/2020 của BCH Đảng bộ Thành phố Thủ Dầu Một lần thứ XII về xây dựng và phát triển thành phố Thủ Dầu Một theo hướng đô thị thông minh, giai đoạn 2020-2025 và các năm tiếp theo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một./.

Nơi nhận:

- Các trường mầm non;
- Các trường tiểu học;
- Các trường trung học cơ sở;
- Lãnh đạo Phòng GDĐT;
- Chuyên môn MN, TH, THCS;
- Website Phòng GDĐT;
- Lưu: VT, CM, TCCB, KHTC.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Văn Chệt

PHỤ LỤC

Lộ trình thực hiện các giai đoạn 2021-2025 thuộc Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

(trong Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một)

TT	Nhiệm vụ	Hiện trạng	Kế hoạch năm					Cơ quan thực hiện
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Quản lý hành chính xử lý hồ sơ trên môi trường mạng lĩnh vực GDĐT	Chữ ký số (Đã triển khai tại Phòng GDĐT)	Xin chủ trương Sở TTTT cho phép mở rộng xuống các đơn vị trường.	-Triển khai đến đơn vị trường công lập (tập huấn sử dụng, trang bị thiết bị) -Hoàn thành 60% văn bản thông thường sử dụng chữ ký số. -Duy trì, tập huấn, nâng cấp năm 2022	-Hoàn thành 70% văn bản thông thường sử dụng chữ ký số. -Duy trì, tập huấn, nâng cấp năm 2023	-Hoàn thành 80% văn bản thông thường sử dụng chữ ký số. -Duy trì, tập huấn, nâng cấp năm 2024	-Hoàn thành 100% văn bản thông thường sử dụng chữ ký số. -Duy trì, tập huấn, nâng cấp năm 2025	Chủ trì: Phòng GDĐT Phối hợp: Các cơ quan, đơn vị
		Quản lý văn bản (Đã triển khai tại Phòng GDĐT)	Xin chủ trương Sở TTTT cho phép mở rộng xuống các đơn vị trường	-Triển khai đến đơn vị trường (tập huấn sử dụng, trang bị thiết bị (máy scan) -Hoàn thành 60% các văn bản trao đổi giữa các đơn vị	-Hoàn thành 70% các văn bản trao đổi giữa các đơn vị dưới dạng điện tử. -Duy trì, tập huấn, nâng cấp	-Hoàn thành 80% các văn bản trao đổi giữa các đơn vị dưới dạng điện tử. -Duy trì, tập huấn, nâng cấp	-Hoàn thành 100% các văn bản trao đổi giữa các đơn vị dưới dạng điện tử. -Duy trì, tập huấn, nâng cấp	

				dưới dạng điện tử. -Duy trì, tập huấn, nâng cấp				
		Hệ thống Email theo tên miền @tptdm.edu.vn (Đã triển khai)	-Triển khai đến đơn vị trường ngoài công lập/ NT-LMG (tập huấn sử dụng) -Hoàn thành 60% các văn bản trao đổi giữa các đơn vị dưới dạng điện tử. -Duy trì, tập huấn, nâng cấp	-Triển khai đến đơn vị trường ngoài công lập/ NT-LMG (tập huấn sử dụng) -Hoàn thành 70% các văn bản trao đổi giữa các đơn vị dưới dạng điện tử. -Duy trì, tập huấn, nâng cấp	-Triển khai đến đơn vị trường ngoài công lập/ NT-LMG (tập huấn sử dụng) -Hoàn thành 80% các văn bản trao đổi giữa các đơn vị dưới dạng điện tử. -Duy trì, tập huấn, nâng cấp	-Triển khai đến đơn vị trường ngoài công lập/ NT-LMG (tập huấn sử dụng) -Hoàn thành 90% các văn bản trao đổi giữa các đơn vị dưới dạng điện tử. -Duy trì, tập huấn, nâng cấp	-Hoàn thành 100% tại các đơn vị trường ngoài công lập/NT-LMG -Hoàn thành 100% các văn bản trao đổi giữa các đơn vị dưới dạng điện tử. -Duy trì, tập huấn, nâng cấp	
		Hệ thống Cổng thông tin điện tử tptdm.edu.vn (Đã triển khai)	- Nâng cấp trang thông tin Phòng GDĐT -Duy trì, tập huấn năm 2021	-Nâng cấp trang thông tin tại đơn vị trường công lập -Duy trì, tập huấn, nâng cấp năm 2022	-Duy trì, tập huấn, nâng cấp năm 2023	-Duy trì, tập huấn, nâng cấp năm 2024	-Hoàn thành 100% tại các đơn vị trường công lập. -Duy trì, tập huấn, nâng cấp năm 2025	
2	Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trường học, quản lý học sinh	Quản lý trường học https://qlth.misa.vn/ – Phân hệ quản lý học sinh (Đang triển khai)	-Tiếp tục triển khai đến đơn vị trường.	Duy trì, tập huấn, nâng cấp theo phiên bản năm 2022	Duy trì, tập huấn, nâng cấp theo phiên bản năm 2023	Duy trì, tập huấn, nâng cấp theo phiên bản năm 2024	-Hoàn thành 100% các đơn vị trường phổ thông công lập.	Chủ trì: Phòng GDĐT Phối hợp: Các cơ

ở cơ sở giáo dục phổ thông		-Duy trì, tập huấn, nâng cấp theo phiên bản năm 2021					-Duy trì, tập huấn, nâng cấp theo phiên bản năm hoàn chỉnh 2025.	quan, đơn vị
	Quản lý trường học https://qlth.misa.vn/ – Phân hệ quản lý thư viện (Chưa triển khai)	-Triển khai đến đơn vị trường. -Duy trì, tập huấn, nâng cấp theo phiên bản năm 2021	-Hoàn thành 60% dữ liệu các đầu sách. -Duy trì, tập huấn, nâng cấp theo phiên bản năm 2022	-Hoàn thành 70% dữ liệu các đầu sách. -Duy trì, tập huấn, nâng cấp theo phiên bản năm 2023	-Hoàn thành 80% dữ liệu các đầu sách. -Duy trì, tập huấn, nâng cấp theo phiên bản năm 2024	-Hoàn thành 100% các đơn vị trường phổ thông công lập. -Hoàn thành 100% dữ liệu các đầu sách. -Duy trì, tập huấn, nâng cấp hoàn chỉnh 2025.		
	Quản lý trường học https://qlth.misa.vn/ – Phân hệ quản lý thiết bị (Chưa triển khai)	-Triển khai đến đơn vị trường. -Hoàn thành dữ liệu thiết bị cấp năm 2021. -Duy trì, tập huấn, nâng cấp	-Hoàn thành dữ liệu thiết bị cấp năm 2022. -Duy trì, tập huấn, nâng cấp năm 2022.	-Hoàn thành dữ liệu thiết bị cấp năm 2023 -Duy trì, tập huấn, nâng cấp năm 2023.	-Hoàn thành dữ liệu thiết bị cấp năm 2024 -Duy trì, tập huấn, nâng cấp năm 2024.	-Hoàn thành 100% các đơn vị trường phổ thông công lập -Hoàn thành dữ liệu thiết bị cấp năm 2025. -Duy trì, tập huấn, nâng cấp năm 2024.		

		<p>Quản lý trường học https://qlth.misa.vn/ – Phân hệ lương (Chưa triển khai)</p>	<p>-Triển khai đến đơn vị trường. -Duy trì, tập huấn, nâng cấp năm 2021</p>	<p>-Hoàn thành lương quý/năm 2022 -Duy trì, tập huấn, nâng cấp năm 2022</p>	<p>-Hoàn thành lương quý/năm 2023 -Duy trì, tập huấn, nâng cấp năm 2022</p>	<p>-Hoàn thành lương quý/năm 2024 -Duy trì, tập huấn, nâng cấp năm 2022</p>	<p>-Hoàn thành 100% các đơn vị trường công lập. -Hoàn thành lương quý/năm 2025 -Duy trì, tập huấn, nâng cấp năm 2025</p>	
		<p>Quản lý trường học https://qlth.misa.vn/ – Phân hệ tuyển sinh đầu cấp (Chưa triển khai)</p>	<p>Triển khai thí điểm</p>	<p>Triển khai thí điểm</p>	<p>-Triển khai đến đơn vị trường. -Duy trì, tập huấn, nâng cấp năm 2023</p>	<p>Duy trì, tập huấn, nâng cấp năm 2024</p>	<p>-Hoàn thành 100% các đơn vị trường phổ thông công lập -Duy trì, tập huấn, nâng cấp năm 2025</p>	
		<p>- Xây dựng kho học liệu, bài giảng e-learning (Chưa triển khai)</p>	<p>-Triển khai đến đơn vị trường phổ thông công lập. -Duy trì, tập huấn, nâng cấp năm 2021</p>	<p>-Hoàn thành 60% học liệu, bài giảng theo môn, khối lớp. -Duy trì, tập huấn, nâng cấp năm 2022</p>	<p>-Hoàn thành 70% học liệu, bài giảng theo môn, khối lớp. Duy trì, tập huấn, nâng cấp năm 2023</p>	<p>-Hoàn thành 80% học liệu, bài giảng theo môn, khối lớp. -Duy trì, tập huấn, nâng cấp năm 2024</p>	<p>-Hoàn thành 100% học liệu, bài giảng theo môn, khối lớp trường phổ thông công lập. -Duy trì, tập huấn, nâng cấp năm 2025</p>	
		<p>-Thanh toán các khoản phí theo phương thức không</p>	<p>-Tiếp tục triển khai</p>	<p>Tiếp tục triển khai đến đơn vị trường</p>	<p>Tiếp tục triển khai đến đơn vị trường -Duy</p>	<p>Tiếp tục triển khai đến đơn vị trường</p>	<p>Hoàn thành 100% các đơn vị trường</p>	

		dùng tiền mặt (Đang triển khai)	đến đơn vị trường. -Duy trì, tập huấn, nâng cấp năm 2021	-Duy trì, tập huấn, nâng cấp năm 2022	trì, tập huấn, nâng cấp năm 2023	-Duy trì, tập huấn, nâng cấp năm 2024	-Duy trì, tập huấn, nâng cấp năm 2025	
		-Phòng họp trực tuyến (Chưa triển khai)	-Triển khai tại Phòng GDĐT -Kết nối họp trực tuyến với Sở GDĐT	-Tiếp tục triển khai đến đơn vị trường theo địa bàn phường. - Kết nối họp trực tuyến với Sở GDĐT/Phòng GDĐT	-Tiếp tục triển khai đến đơn vị trường theo địa bàn phường - Kết nối họp trực tuyến với Sở GDĐT/Phòng GDĐT	-Tiếp tục triển khai đến đơn vị trường theo địa bàn phường - Kết nối họp trực tuyến với Sở GDĐT/Phòng GDĐT	-Hoàn thành 100% các đơn vị trường theo địa bàn phường - Kết nối họp trực tuyến với Sở GDĐT/Phòng GDĐT	
